

**ส**ถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น (สภ.เมืองขอนแก่น) มีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในเขต อ.เมืองขอนแก่น โดยมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 953.4 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 18 ตำบล 284 หมู่บ้าน เทศบาลนคร (ขอนแก่น) จำนวน 1 แห่ง มีจำนวน 94 ชุมชน และมีประชากรรวมทั้งสิ้นประมาณ 450,306 คน เป็นศูนย์กลางความเจริญทุกด้าน ทั้งด้านการ

สภ.ย่อยโคกสี เพื่อให้มีขอบข่ายสามารถดูแลครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 18 ตำบล ที่สามารถให้บริการประชาชนได้เหมือนกับ สภ.เมืองขอนแก่น ทำให้ประชาชนเกิดความสะดวกรสบายในการเข้ารับบริการที่โรงพักมากขึ้น



ด้วยทางรัฐบาลชุดปัจจุบัน ที่มี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย มีนโยบายที่มุ่งเน้นพัฒนาประเทศทุกรูปแบบเพื่อสู่ประชาคมอาเซียน 2015 ให้ประชาชนมีส่วนร่วม และตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 7 ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในกิจการตำรวจมากขึ้น จากสภาพแวดล้อมของ อ.เมืองขอนแก่น จะต้องปฏิบัติงานในเชิงรุก โดยการดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานมากขึ้นตั้ง

สภ.เจริญรัตน์ รอง ผกก.ป. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับวิธีการดำเนินการโครงการนี้ จะมีการประชุมข้าราชการตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปราม รวมทั้งตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์ และสายตรวจประจำตำบล พร้อมประสานงานหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านแล้วกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการ เพื่อให้ความรู้และ

# พูดโอตัย‘โรงพักสัญจรพบประชาชน’ ตร.ขอนแก่นเข้าใจ-เข้าถึง-ลดอาชญากรรม

ศึกษา คมนาคมขนส่ง เศรษฐกิจ ถือเป็นหัวเมืองหลักของภาคอีสานที่เติบโตอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับจำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี

ด้วยเหตุที่มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ทั้งในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียง สภ.เมืองขอนแก่น จึงได้เพิ่มจุดบริการนอกสถานีอีก 9 แห่งด้วยกันให้เป็น 9 สถานีตำรวจย่อย (สภ.ย่อย) หรือจะเรียกว่าโรงพักในเครือ สภ.เมืองขอนแก่น ประกอบด้วย สภ.ย่อยท่าพระ สภ.ย่อยเมืองเก่า สภ.ย่อยบ้านเป็ด สภ.ย่อยบ้านทุ่ม สภ.ย่อยแก่นมอ-มหาวิทยาลัยขอนแก่น สภ.ย่อยตำราญ สภ.ย่อยศิลา สภ.ย่อยพระลับ และ

กล่าว สภ.เมืองขอนแก่นจึงได้จัดทำโครงการโรงพักสัญจรพบประชาชนเพื่อลดปัญหาอาชญากรรมประจำปี 2555 ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อยในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การบริการประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยความร่วมมือจากประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร ส่งผลให้บ้านเมืองสงบ สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนทั้งด้านทรัพย์สินต่อชีวิต และร่างกายมากขึ้นด้วย

พ.ต.อ.จรรยา นวมทอง ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น กล่าวว่า “โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของตำรวจ เพื่อ



สร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ การปฏิบัติจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชน เช่น การแจ้งข้อมูลข่าวสาร ซึ่งจะเกิดความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยแก่ประชาชน เรียกว่าเป็นการเข้าถึงใจประชาชนอย่างแท้จริง”

รับทราบปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการ เพื่อจะได้ดำเนินโครงการให้สำเร็จด้วยดีต่อไป ขณะที่ พ.ต.ท.จามร อันดี สวป. ในฐานะผู้เสนอโครงการกล่าวสรุปได้ว่า “ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้ คาดว่าจะทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจมากขึ้นแล้วประชาชนยังมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจมากขึ้นด้วย และที่สำคัญคือทำให้ปัญหาอาชญากรรมลดน้อยลง ความล้าลับค่อยไปในอนาคต”

ด้าน พ.ต.ท.ดิภาวิชัย ศรี

เพ็ญศิริ ภาคท